



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พระเทพฯเสด็จโพธิวิชาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโพธิวิชาลัย 28 ม.ค.นี้ ย้ำจุดประกายมิติใหม่ทางการศึกษา แปรเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 มกราคม 2551 ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ วิชาลัยโพธิวิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด สระแก้ว งานวันสมเด็จพระเทพฯเกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ทุกปี มศว จะจัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ ขึ้นเพื่อให้พระองค์ท่านได้เสด็จมาเยือนสถาบันที่ทรงสำเร็จการศึกษา ได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

“สำหรับปีนี้จัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ ณ วิชาลัยโพธิวิชาลัย จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นสถาบันที่น่าแนวคิดปรัชญาพอเพียงมาดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม งานวันสมเด็จพระเทพฯในปีนี้ได้มีการจุดประกายความคิด ถือเป็นมิติใหม่ของการศึกษา ที่ได้ประสานแนวคิดปรัชญาพอเพียง ประสานลงสู่ทุกภาคส่วน แปรเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ภาคปฏิบัติ แบบพึ่งพาตัวเองได้ บนฐานภูมิปัญญาตัวเอง ถือเป็นทางเลือกให้สังคมไทย ขณะนี้เราได้ดำเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบ้านในเขตอำเภอวัฒนานครบ้างแล้ว ส่วนนิสิต มศว ก็ได้ใช้ฐานคิดจากโพธิวิชาลัยร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะจากการลงพื้นที่ ส่วนระบบการรับนิสิตในพื้นที่เข้าศึกษานั้น จะรับในปีการศึกษา 2551 เป็นปีแรกซึ่งจะรับนิสิตเข้าเรียนประมาณ 30 – 50 คน ทุกคนจะเข้าสู่โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาต้องกลับไปทำงานในท้องถิ่น ชุมชนตัวเอง โดยภาคเอกชนในท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วได้ร่วมถวายเงินทุนสมทบเป็นในโครงการสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพื่อเป็นทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ดำเนินการบัณฑิตคืนถิ่นในนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มศว มากกว่า 10 ปีแล้ว เมื่อเกิดวิชาลัยโพธิวิชาลัยขึ้น เราจึงอยากเห็นคนที่เข้าเรียนได้กลับคืนถิ่นฐานตัวเอง จึงผลักดันให้เกิดบัณฑิตคืนถิ่นขึ้นมาในวิชาลัยโพธิวิชาลัย จะเห็นว่าวิชาลัยโพธิวิชาลัยเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของประชาคมทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างบัณฑิตสู่ท้องถิ่นตัวเอง กลับไปทำงานและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเอง”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 28 มกราคม 2551 ถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของการศึกษาไทย จึงอยากให้ชาวจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมรับเสด็จพระเทพฯ และร่วมชมการดำเนินงานของโพธิวิชาลัย ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้คนสอบถามมาเป็นจำนวนมากอยากมาดูงาน คาดว่าในอนาคตนอกจากจะเปิดให้ผู้สนใจในประเทศดูงานการจัดการเรียนการสอนของโพธิวิชาลัยที่ได้เน้นมาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลงสู่การเรียนการสอนและภาคปฏิบัติ จะมี

ต่างประเทศสนใจมาดองานโพธิวิชชาลัยอย่างแน่นอน ซึ่งแต่เดิมไทยจะเดินทางไปดองานในต่างประเทศ
ต่อแต่นี้ไปเราจะให้ต่างประเทศมาดองานในประเทศไทยบ้าง